



งานเลขานุการ กสทช. (๑
ประวิทย์ ลี้สถาพรวงศา)
บันทึกเลขที่
สทช.1006/603/2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลี้สถาพรวงศา (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช. ๑๐๐๖/๖๐๓

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด มะโนบาล มีเดีย กรุป สถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล เรดิโอเรทส์สถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ภายหลังจากอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ผมได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ดังนี้

“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ำมาหลายครั้งแล้วว่า จำเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกันเรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายกำหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยกำหนดแนวทางการกำกับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะสำหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจำกัดเวลาให้ชัดเจน เพื่อเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป และในกรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขการอนุญาตดังเช่นกรณีนี้ ก็ไม่ควรมีการผ่อนปรนใดๆ ให้”

จึงเรียนมาเพื่อนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลี้สถาพรวงศา)

กสทช.